

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป (AHWG8/2021 วันที่ 20 ส.ค. 2564)

ลำดับ ที่	ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียด	สถานะ
1.	<ul style="list-style-type: none"> ○ กรมศุลกากร ○ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ○ ส่วนรับรองการป่าไม้ 	ติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขกฎหมายส่งออกและอัตราภาษีส่งออกไม้พ่อนสักและไม้อื่นๆ และนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	เชิญผอ.สำนักเศรษฐกิจแจ้งความก้าวหน้าและผลจากการประชุมที่กรมศุลกากรได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา
2.	SCC on PL SWG	พิจารณาผลการศึกษา การยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายและการประเมินความเสี่ยงของโรงงานแปรรูปขั้นต้นเมื่อรับไม้เข้าโรงงาน เพื่อนำมาพัฒนาเพิ่มเติมแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้โดยโรงงานแปรรูปขั้นต้น	มีการพิจารณาในการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยแล้ว โดยจะนำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 4.1
3.	นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษา สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย	<ul style="list-style-type: none"> ○ ปรับแก้ร่างแนวทาง SCC on PL และ SD ตามมติที่ประชุม ○ ส่งให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้เพื่อประสานไปยังนายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กรมป่าไม้ ในการเพิ่มเติมแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องตาม 	คุณรุ่งนภาได้ปรับแก้และส่งเอกสารดังกล่าวแก่สำนักเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการเพิ่มเติมแนวทางการตรวจสอบนั้น ได้มีการหารือในคณะทำงานกลุ่มย่อยเมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา รายละเอียดจะนำเสนอในวาระที่ 4.1

		กฎหมายของไม้โดยโรงงานแปรรูปขั้นต้น ก่อนดำเนินการออกประกาศ SD ต่อไป	
4.	สมาคมไม้เก่า	ทดสอบภาคสนาม SD ของไม้เก่า และนำผลมาพิจารณาเพื่อปรับแก้ร่างแนวทางต่อไป	อยู่ระหว่างการทดสอบภาคสนาม SD ของไม้เก่า และจะนำกลับมาหารือกับคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ อีกครั้งในภายหลัง

เรื่องค้างจากการประชุมครั้งก่อน

ลำดับที่	ผลจากการประชุม AHWG	ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียด	สิ่งที่รายงานไปแล้วในการประชุมครั้งก่อน	สถานะปัจจุบัน
1	7/2021	สภาอุตสาหกรรมฯ	ทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องแนวททางยืนยันความถูกต้องของไม้ในที่ดินเอกชน	อยู่ระหว่างการทำสื่อประชาสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> ○ อยู่ระหว่างพัฒนา VDO ทั้ง 2 ชุด ○ 16 ก.ย. 64 คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ให้ความเห็นเพื่อปรับแก้ใน VDO ชุดที่ 1 ○ Producer ดำเนินการจัดทำ VDO หลังจากปรับปรุง script คำแนะนำ
2	7/2021	นางสาวรุ่งนภา สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย	<ul style="list-style-type: none"> ○ ปรับแก้แนวทางการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ○ ส่งฉบับภาษาอังกฤษให้สำนักงานเลขาฯ เพื่อส่งให้ FLEGT Asia 	อยู่ระหว่างการปรับแก้แนวทาง	<ul style="list-style-type: none"> ○ นางสาวรุ่งนภาฯ ได้จัดส่งให้ทาง TEFSO และทาง TEFSO ได้จัดส่งให้ทาง EFI และได้รับการตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วในวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา

					o คณะทำงานกลุ่มย่อยจะต้องหารือเพิ่มเติมต่อไป
3	7/2021	o ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ o กรมสวัสดิการฯ	จัดประชุมพัฒนา Good Labour Practices โดยเชิญผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วม และให้หารือข้อเสนอแนะจากที่ประชุม AHWG 7 ด้วย	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานในกรมป่าไม้ เกี่ยวกับแนวทางเรื่องแรงงานเพื่อเตรียมการประชุม หากมีการจัดประชุมจะนำข้อเสนอแนะจาก AHWG 7 นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย
4	6/2021	o สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	นำร่าง PS เข้าที่ประชุม SC2/2021 พิจารณาเพื่อส่งอียู	เลื่อนการประชุม SC2 ทำให้ไม่ได้ส่งร่างให้ EU แต่ส่งร่างให้ FLEGT Asia ให้ความเห็นเบื้องต้น	FLEGT Asia ได้ให้ความเห็นกลับมาแล้ว อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพิจารณาของคณะทำงานกลุ่มย่อย
5	6/2021	PBL SWG	หารือ SD ส.ป.ก. ต่อ	จะหารือต่อการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย PBL5 (24 ส.ค.)	ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย PBL6 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. โดยที่ประชุมมีมติให้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานในวาระที่ 3.1.3
6	6/2021	คุณภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาการจัดทำภาคผนวก	นำเรื่องเกณฑ์ความเสี่ยง WGI ให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง	อยู่ระหว่างการศึกษาหารือโดยคณะทำงานกลุ่มย่อย	ยังไม่มีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว
7	6/2021	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	หารือกับกลุ่มนิติการ และศูนย์เทคโนโลยีฯ เรื่องกฎหมาย และระบบเพื่อรองรับ IC	อยู่ระหว่างการหารือระบบการควบคุมการนำเข้าโดยรวมก่อน	อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอระบบการตรวจสอบไม้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการออกไปเบิกทาง

8	5/2021	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	จัดประชุมร่วมกับ กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการเตรียมการ ด้านโครงสร้าง และกฎระเบียบ สำหรับ การควบคุมการนำเข้าไม้	อยู่ระหว่างการหารือระบบการ ควบคุมการนำเข้าโดยรวมก่อน	- มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน ภายในกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อ หารือการเตรียมการด้านโครงสร้าง และ กฎระเบียบ สำหรับการควบคุมการ นำเข้าไม้ -เชิญนายบุญสุรีย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
9	5/2021	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	เสนอให้มีการพิจารณาร่าง VPA Legal Text ในระดับคณะอนุกรรมการฯ และ คณะกรรมการเจรจา	กรมศุลกากร, กรมเจรจา, กรมสนธิสัญญาฯ กรมวิชาการ เกษตร และกรมยุโรป ส่ง ความเห็นกลับมาที่กรมป่าไม้ แล้ว และจะหารือแผนการ ทำงานอีกครั้งใน SC2	ยังไม่ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมใน SC เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุม (ยังไม่มี กำหนดวันประชุม)
10	4/2021	คณะทำงานกลุ่มย่อยไม้เก่า	ยกร่างระบบ RT SCC ให้ที่ประชุม พิจารณา	○ จะมีการประชุมเพื่อหารือ เรื่องดังกล่าวในการประชุม RT4 (17 ส.ค.) ○ และจะจัดอีกครั้ง RT5 (24 ส.ค.)	○ จัดการประชุม RT5 แล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. โดยที่ประชุมมีมติให้คณะทำงาน จัดทำข้อตกลงฯ พิจารณาผลการ วิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้เก่า และข้อเสนอแนะทางนโยบาย (วาระที่ 4.2)
11	3/2021	RECOFTC	ประชุมระดมความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ภายใต้โครงการศึกษาบทบาท CSO ของไทยในกระบวนการ VPA และนำเสนอให้ที่ประชุมทราบ	○ จัดการประชุม Independent Monitoring ครั้งที่ 1 (4 มี.ค.)	อยู่ระหว่างการสรุปผลการประชุม ดังกล่าว และจะนำเสนอให้ที่ประชุม ทราบในภายหลัง

				<ul style="list-style-type: none"> ○ จัดประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ซึ่งเลื่อนจากหมายกำหนดการเดิม 	
12	3/2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ THA-TLAS&SCC SWG ○ สภาอุตสาหกรรมฯ 	จัดประชุมหารือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน PS แต่ไม่อยู่ในกฎหมายกรมป่าไม้	<ul style="list-style-type: none"> ○ ได้มีการเชิญผู้แทน HS Code ที่อยู่ใน PS แต่ไม่เคยเข้าร่วมกระบวนการเข้าร่วมประชุมในการประชุม PS4/2021 (19 ก.ค.) โดยมีผู้ประกอบการใน HS Code 4414 4415 4418 แต่ยังไม่มีการเข้าร่วม 4416 เข้าร่วม ○ ได้มีการนำเสนอความเป็นมา FLEGT ในเบื้องต้นในการประชุมครั้งนั้น ○ PS Consultation (19 ส.ค.) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ได้มีการรายงานในที่ประชุม AHWG 8 แล้ว และได้พิจารณาว่าจะใช้ C/O สำหรับกระดาษจากวัสดุรีไซเคิล โดยมอบให้สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นผู้ออกและออกในปี ○ สำหรับ THA-TLAS&SCC ยังไม่ได้ปรับเข้าในร่างภาคผนวก
13	3/2021	IC SWG	หารือเรื่องการควบคุมไม้แก่นำเข้า	อยู่ระหว่างการหารือระบบการควบคุมการนำเข้าโดยรวมก่อน	เนื่องจากการนำเข้าไม้ ไม่ได้แบ่งแยกกลุ่มไม้เก่าและไม้ใหม่ จึงไม่ได้มีการหารือเรื่องการควบคุมไม้แก่นำเข้า
14	1/2021	สภาอุตสาหกรรมฯ	จัดประชุมระดมความเห็นเรื่อง PS	<ul style="list-style-type: none"> ○ มีการจัดประชุม PS4 (19 ก.ค.) เพื่อแนะนำ FLEGT VPA แก่ผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติม ○ จะระดมความเห็นต่อการประชุม PS5 ในเดือน ส.ค. 	เลื่อนการประชุมและยังไม่กำหนดวันประชุม

